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สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันที ่ ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุรชัย  พุทธรรม  ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางถาวร  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายปัญญา  โมราราช  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นางศรีสวาท  หินอ่อน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายประยุทธ  สาลีศรี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสำเริง  สัตถาผล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.  นายประสพ  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑.  นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.  นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓.  นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
-  ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายดำเนิน  สอนไชยา ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสันติ  สุริยะโรจน์  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายวิชัย  ศรีโคตร  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายเวศยัน  ไชยนนท์  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายมนตรี  ขันละ  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสะอาด  ภู่นารถ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘. นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นายปรีดา  เจริญชัย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๐.  นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  
๑๑.  นางระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๒.  นางสาวสราพร  ปัจสา ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๑๓.  นายพีรเพชร  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
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๑๔.  นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
๑๕.  นางบานเรือง  ร่มเกษ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๖.  นางสาวธัญพร  เหลือหลาย ตำแหน่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
๑๗.  นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ทำพิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล สภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7   
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรัย)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  วันที่ 19 มีนาคม ๒๕๖7     

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
-    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ตามท่ีสภาเทศบาลได้ขออนุมัติเปิดประชุม

สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 นายอำเภอปฏิบัติราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่หนี่ง ประจำปี พ.ศ. 2567  และท่านประธานสภาฯ กำหนดนัดประชุม
ในวันนี้ สืบเนื่องจากมคีวามจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายและโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ซ่ึงเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาเทศบาลตำบลปลาโหลได้
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แล้วนั้น พบว่ามีความผิดพลาด ซึ่งหากการ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหรือการโอนงบประมาณรายจ่ายนั้นอยู่ในงบลงทุน
จำเป็นต้องนำเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ กำหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
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ในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
และ ข้อ ๒๙ กำหนดไว้ว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ในเบื้องต้นขออนุญาต
นำเรียนโครงการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และโอนงบประมาณ ดังนี้ 
4.1  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบล
ปลาโหล  จำนวน 283,500 บาท 
ซึ่งตามแบบ ปร.4, ปร.5 มีระบุ “พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ 
ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน” แต่ในเทศบัญญัติไม่ได้ระบุการ
วางท่อระบายน้ำไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโดยเพิ่มข้อความ “พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน”  
4.2  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โครงการก่อสร้างหอประปาขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ใบ)  
บ้านโนนอุดม  หมู่ที ่๑๔  ตำบลปลาโหล  จำนวน ๒๗๔,๒๐๐ บาท 
เนื่องจากใน ๑. หอถังประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ใบ ทำให้
เข้าใจว่ามีการสร้างหอถังประปา จำนวน ๔ หอถัง ซ่ึงตามโครงการฯ มี
วัตถุประสงค์สร้างหอถังประปา จำนวน ๑ หอถัง  จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โดยตัดข้อความ 1. หอถังประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร “จำนวน ๔ ใบ” 
4.3 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน  โครงการวางท่อระบายน้ำ จากนา นาย   
ยงยุทธ  อินทรพานิชย์  ลงห้วยปลาหาง  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบล
ปลาโหล   จำนวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท 
ในระเบียบวาระนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงชั้นของท่อ PVC เนื่องจากระบุขนาด
ของท่อไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันราคากลางของท่อ PVC ชั้น 8.50 มีราคาเพ่ิมขึ้น
ทำให้งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจง และโอนเพ่ิมงบประมาณ ดังนี้ 
๑) ข้อความเดิม “จำนวน 151,000 บาท”  ขอเปลี่ยนแปลงเป็น “จำนวน   
     199,600 บาท” 
2) ข้อความเดิม “ชั้น 13.5”   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น “ชั้น 8.50” 
๓) ข้อความเดิม “รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๐๙๑.๖๖ บาท  คิดเพียง  
     ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท” 
    ขอเปลี่ยนแปลงเป็น “รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๖๖๙.๔๔ บาท  คิดเพียง  
     ๑๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท”  และ 
๔) ขอโอนลดโอนเพ่ิมงบประมาณ  จำนวน ๔๘,๖๐๐ บาท 
ในส่วนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณท่านผู้บริหารจะได้นำเสนอต่อสภาฯ   
ขอบคุณครับ   
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นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ  ครับ  จากรายละเอียด ๔.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
ประธานสภาเทศบาล คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน

หมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล  จำนวน 283,500 บาท 
ขอแก้ไขข้อความ “นางพูนทวี  ผิวบุญเรือง” เป็น “นายพูนทวี ผิวบุญเรือง” 
เพ่ือให้ถูกต้อง  เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ 

๔.๑  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 
ตำบลปลาโหล  จำนวน 283,500 บาท 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะผู้บริหาร  และ  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้นำเรียนแล้ว มีความจำเป็นที่

จะต้องขออนุมัติสภาฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล  
จำนวน 283,500 บาท   บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  หน่วยงานกองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
(๙) โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงเชียงเครือ  หมู่ที่  ๙ 
ตำบลปลาโหล  จำนวน 283,500 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 
๙ ตำบลปลาโหล สายข้างบ้าน นางพูนทวี ผิวบุญเรือง ไปสวนยางพารา 
นายกระแส แก้วอุ่นเรือน  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร 
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๕๗๕.๐๙ บาท คิดเพียง ๒๘๓,๕๐๐ บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  หน้าที่ ๑๕  ลำดับที่ ๘ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๘๕  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ดังนี้   
(๙) โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงเชียงเครือ  หมู่ที่  ๙ 
ตำบลปลาโหล  จำนวน 283,500 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 
๙ ตำบลปลาโหล สายข้างบ้าน นายพูนทวี ผิวบุญเรือง ไปสวนยางพารา 
นายกระแส แก้วอุ่นเรือน  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร 
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หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ 
ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน 
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๕๗๕.๐๙ บาท คิดเพียง ๒๘๓,๕๐๐ บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  หน้าที่ ๑๕  ลำดับที่ ๘ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๘๕  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ตามท่ีท่านนายกฯ ได้นำเรียนแล้ว  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามครับ 
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่ม ี  ผมจะถามมติที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณ เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

ประเด็นที่ ๒ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้  
(๙) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านดงเชียงเครือ   
หมู่ที่ ๙  ตำบลปลาโหล  จำนวน  283,500  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ  
หมู่ที่ ๙  ตำบลปลาโหล  สายข้างบ้าน นายพูนทวี ผิวบุญเรือง ไปสวน
ยางพารา นายกระแส แก้วอุ่นเรือน  ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑๒๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน 
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ๑๐/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๓,๕๗๕.๐๙ บาท คิดเพียง ๒๘๓,๕๐๐ บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  หน้าที่ ๑๕  ลำดับที่ ๘ 
 



 ๖ 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๘๕  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๔.2  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โครงการก่อสร้างหอประปาขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส  
๔ ใบ) บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  จำนวน ๒๗๔,๒๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะผู้บริหาร  และ  
นายกเทศมนตรี  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุมัติสภาฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณ  โครงการก่อสร้างหอประปาขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร          
(ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ใบ)  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  จำนวน  
๒๗๔,๒๐๐  บาท   บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567  หน่วยงานกองช่าง  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
(๑๔) โครงการก่อสร้างหอประปาขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 
๔ ใบ)  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  จำนวน  ๒๗๔,๒๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอประปาขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  
(ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ใบ)  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  
๑. หอถังประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  จำนวน ๔ ใบ 
๒. ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ 
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๔,๒๔๙.๙๑ บาท คิดเพียง ๒๗๔,๒๐๐ บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  หน้าที่ ๑๗  ลำดับที่ ๑๒   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔                
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๘๕  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ดังนี้   
(๑๔) โครงการก่อสร้างหอประปาขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 
๔ ใบ)  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล   จำนวน  ๒๗๔,๒๐๐  บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอประปาขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  
(ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ใบ)  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  
๑. หอถังประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร   
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๒. ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ 
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๔,๒๔๙.๙๑ บาท คิดเพียง ๒๗๔,๒๐๐ บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  หน้าที่ ๑๗  ลำดับที่ ๑๒   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔                
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๘๕  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโดยตัดข้อความ ๑. หอถัง  
ประธานสภาเทศบาล        ประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร “จำนวน ๔ ใบ” สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย

ครับ ถ้าไม่ม ีผมจะถามมติที่ประชุม เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณ เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 
(๑๔) โครงการก่อสร้างหอประปาขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  
(ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ใบ) บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  
จำนวน ๒๗๔,๒๐๐ บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอประปาขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร  
(ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ใบ)  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  
๑. หอถังประปา ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร   
๒. ถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร  จำนวน ๔ ใบ 
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ๑๕/๒๕๖๗  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๔,๒๔๙.๙๑ บาท  คิดเพียง ๒๗๔,๒๐๐ บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  หน้าที่ ๑๗  ลำดับที่ ๑๒   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕  
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔                
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๘๕  
ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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๔.3  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน  โครงการวางท่อระบายน้ำ จากนา นาย
ยงยุทธ  อินทรพาณิชย์  ลงห้วยปลาหาง  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบล
ปลาโหล  จำนวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท 

๔.๓.๑ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โครงการวางท่อระบายน้ำจากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์  ลงห้วย    
ปลาหาง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาโหล จำนวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะผู้บริหาร  และ  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขออนุมัติสภาฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณ  โครงการวางท่อระบายน้ำ จากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์ 
ลงห้วยปลาหาง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาโหล จำนวน ๑๕๑,๐๐๐ 
บาท  บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567  หน่วยงานกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบำบัดน้ำเสีย   
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
(๓) โครงการวางท่อระบายน้ำ จากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์ ลงห้วย 
ปลาหาง  บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  จำนวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำจากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์ ลงห้วย
ปลาหาง  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  วางท่อ PVC Ø ๑๒ นิ้ว 
ชั้น ๑๓.๕  จำนวน ๒๒ ท่อน บ่อพัก คสล. ท่อ ๓๐ ซม. จำนวน ๖ บ่อพัก  
ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๐๙๑.๖๖ บาท  คิดเพียง ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  หน้าที่ ๑๙  ลำดับที่ ๓        
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๑๘๓๗   ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๐๗๖  ลงวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  ดังนี้   
(๓) โครงการวางท่อระบายน้ำจากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์  ลงห้วย 
ปลาหาง  บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  จำนวน ๑๙๙,๖๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำจากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์ ลงห้วย
ปลาหาง  บ้านโนนอุดม หมูท่ี่ ๑๔ ตำบลปลาโหล  วางท่อ PVC Ø ๑๒ นิ้ว 
ชั้น ๘.๕๐ จำนวน ๒๒ ท่อน  บ่อพัก คสล. ท่อ ๓๐ ซม. จำนวน ๖ บ่อพัก  



 ๙ 

ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๖๖๙.๔๔ บาท คิดเพียง ๑๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  หน้าที่ ๑๙  ลำดับที่ ๓        
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๑๘๓๗  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๐๗๖ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖  
นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ขอเปลี่ยนแปลงชั้นของท่อ PVC จาก “ชั้น ๑๓.๕”  
ประธานสภาเทศบาล        เป็น “ชั้น ๘.๕๐”  และเปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก  “รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

๑๕๑,๐๙๑.๖๖ บาท คิดเพียง ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท” เป็น “รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙๙,๖๖๙.๔๔ บาท คิดเพียง ๑๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท” สมาชิกท่านใดมี
ข้อสงสัยครับ ถ้าไม่ม ี ผมจะถามมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณ เป็น ๒ ประเด็น  ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

อนุมัติ   ๑๐ เสียง 

 ประเด็นที่ ๒ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ                           
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 
(๓) โครงการวางท่อระบายน้ำจากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์  ลงห้วย
ปลาหาง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาโหล จำนวน ๑๙๙,๖๐๐ บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำจากนา นายยงยุทธ  อินทรพาณิชย์  
ลงห้วยปลาหาง  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  วางท่อ PVC 
Ø ๑๒ นิ้ว  ชั้น ๘.๕๐  จำนวน ๒๒ ท่อน  บ่อพัก คสล. ท่อ ๓๐ ซม. 
จำนวน ๖ บ่อพัก  ตามแบบ ทต.ปลาโหล เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๖๖๙.๔๔ บาท   คิดเพียง 
๑๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  หน้าที่ ๑๙  ลำดับที ่๓        
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/  
ว ๑๘๓๗  ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๐๗๖ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๖ 



 ๑๐ 

๔.๓.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ จากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์  ลงห้วยปลาหาง บ้าน 
โนนอุดม หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล จำนวน ๑๕๑,๐๐๐ บาท 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ท่านคณะผู้บริหาร  และ  
นายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้นำเรียนข้างต้นแล้ว ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงชั้นของท่อ PVC และงบประมาณเพ่ิมข้ึน ทำให้งบประมาณไม่
เพียงพอในการดำเนินการ  จึงขออนุมัตโิอนงบประมาณ  โครงการวางทอ่
ระบายน้ำ จากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์ ลงห้วยปลาหาง  บ้านโนนอุดม  
หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  จำนวน ๑๕๑,๐๐๐  บาท   บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  หน่วยงานกองช่าง  
แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
รายละเอียดดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 งบดำเนินงาน  ค่าวัสดุ 
 ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   เบิกจ่ายไปแล้ว     ๐.๐๐  บาท 
   คงเหลือ    ๕๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   โอนลดครั้งนี้     ๔๘,๖๐๐.๐๐  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐๑,๔๐๐.๐๐  บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย   
 งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ประเภท  โครงการวางท่อระบายน้ำ จากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์  

ลงห้วยปลาหาง  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  
จำนวน  ๑๕๑,๐๐๐  บาท 
งบประมาณ  ตั้งไว้ ๑๕๑,๐๐๐.๐๐   บาท 

   โอนเพิ่มครั้งนี้     ๔๘,๖๐๐.๐๐   บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๙๙,๖๐๐.๐๐   บาท 

นำเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา  ขอบคุณครับ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ขออนุมัติโอนลดงบประมาณจากกองช่าง ประเภท  
ประธานสภาเทศบาล        ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 48,600 บาท เพ่ือโอนเพ่ิมงบประมาณค่าท่ีดินและ

สิ่งปลูกสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ จากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์ 
ลงห้วยปลาหาง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปลาโหล จำนวน ๑๕๑,๐๐๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๑๙๙,๖๐๐ บาท  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ ถ้าไม่ม ีผม



 ๑๑ 

จะถามมติที่ประชุม เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เป็น ๒ ประเด็น  
ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย  

อนุมัติ   ๑๐     เสียง 

 ประเด็นที่ ๒ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย                          
ไม่อนุมัติ   ไม่มี   

  มติที่ประชุม อนุมัติ     ๑๐  เสียง 
ไม่อนุมัติ    ไม่มี 
งดออกเสียง     ๒  เสียง 
อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
โอนลดงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบดำเนินงาน  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้ ๕๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   เบิกจ่ายไปแล้ว     ๐.๐๐  บาท 
   คงเหลือ    ๕๕๐,๐๐๐.๐๐  บาท 
   โอนลดครั้งนี้     ๔๘,๖๐๐.๐๐  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๐๑,๔๐๐.๐๐  บาท 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย   
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภท          โครงการวางท่อระบายน้ำ จากนา นายยงยุทธ อินทรพาณิชย์  

ลงห้วยปลาหาง  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔  ตำบลปลาโหล  
จำนวน  ๑๕๑,๐๐๐  บาท 
งบประมาณ  ตั้งไว้ ๑๕๑,๐๐๐.๐๐   บาท 

   โอนเพิ่มครั้งนี้     ๔๘,๖๐๐.๐๐   บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๙๙,๖๐๐.๐๐   บาท 

๔.๔  ขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ หนังสือสำคัญท่ีหลวง 
(นสล.) แปลงเลขที่ สน 1855 ที่ดินเลขท่ี 194 ระวาง 5743 IV 5816  
หมู่ที่ 4  บ้านปลาโหล  ประกอบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอวาริชภูมิ  ตำบล   
ปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ   สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลปลาโหล  



 ๑๒ 

ต้องการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬาในระดับ
อำเภอ ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลาโหล บริเวณ กม.8 ละตจิูด 17.333278      
ลองติจูด 103.676610 พ้ืนที่ 48 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา โดยในบริเวณ
ศูนย์กีฬาประกอบด้วย สนามกีฬาขนาดมาตรฐาน ลานแอโรบิค ลานจอดรถ 
สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ถนนคอนกรีตภายในบริเวณ อัฒจันทร์ และระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในบริเวณ โดยจะของบประมาณผ่านไปยังการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด (ททท.) งบประมาณ 56,000,000 บาท สิ่งที่จะต้อง
ดำเนินการต่อไปคือการทำเรื่องขอใช้พื้นที่ นสล. หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้าน มีช่างจาก ททท. ออกมาสำรวจแล้ว 
การอนุมัติน่าจะเป็นรัฐมนตรี นอกจากต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้ว ยัง
ต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลปลาโหลในการขอใช้สถานที่
ดังกล่าว เพ่ือประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเมื่อมีการสร้าง
ศูนย์กีฬาอำเภอเสร็จเรียบร้อยแล้ว พอถึงช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมอบให้เทศบาล
ดูแลบริหารจัดการต่อไป  นำเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เชิญท่านนายกฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้นำเรียนแล้ว เทศบาลขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือก่อสร้างสนามกีฬาในระดับอำเภอวาริชภูมิ ซึ่ง
ก่อสร้างในพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลาโหล บริเวณ กม.8 บ้านปลาโหล สนาม
กีฬาเป็นสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้มีสถานที่ออกกำลังกาย
และเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย รวมทั้งสามารถใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและอยู่
ในพ้ืนที่ของเทศบาล สามารถรวมกลุ่มในการออกกำลังกาย เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที่สามารถที่จะเข้าใช้บริการได้สะดวก เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง
ให้กับร่างกาย เพ่ิมทักษะด้านการกีฬา ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ผมเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้มี
สถานที่ออกกำลังกายแบบครบวงจรที่ได้มาตรฐานสำหรับลูกหลานในอนาคต
ทั้งในชุมชน และระดับอำเภอ หรือทุกคนที่รักการเล่นกีฬา นำเรียนสภาฯ 
เพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  ผมเห็นว่าเป็น 
ประธานสภาเทศบาล        โครงการที่ดี เป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นท่ีและในระดับอำเภอฯ 

และพ้ืนที่ใกล้เคียงด้วย เป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาลแต่เป็น
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 56,000,000 บาท เห็นด้วย
หรือไม่กับการของบประมาณสนับสนุนเพื่อโครงการสร้างสนามกีฬาในระดับ



 ๑๓ 

อำเภอ สถานที่ก่อสร้างอยู่บริเวณ กม.8 หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล ซึ่งก่อนที่จะ
ขอรับงบประมาณต้องขออนุญาตใช้สถานที่ก่อน ตามท่ีท่านปลัดได้นำเรียน
แล้วเป็นการขอใช้พ้ืนที่ นสล. หรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ท่านสมาชิกมี
ความคิดเห็นอย่างไร ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็น ผมจะถาม
มติที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ พ้ืนที่ 
นสล. หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล ประกอบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอวาริชภูมิ  ตำบลปลาโหล  
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร    โดยจะขอมติเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ 
หนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) แปลงเลขท่ี สน 1855 ที่ดินเลขท่ี 194 ระวาง 
5743 IV 5816  หมู่ที่ 4  บ้านปลาโหล  ประกอบการเสนอโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอวาริชภูมิ  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร   

    เห็นชอบ ๑๐ เสียง 

ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ 
หนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) แปลงเลขท่ี สน 1855 ที่ดินเลขท่ี 194 ระวาง 
5743 IV 5816  หมู่ที่ 4  บ้านปลาโหล  ประกอบการเสนอโครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอวาริชภูมิ  
ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภมูิ  จังหวัดสกลนคร 

    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    ๑๐  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 
เห็นชอบการขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ หนังสือสำคัญท่ีหลวง (นสล.) 
แปลงเลขที่ สน 1855 ที่ดินเลขที่ 194 ระวาง 5743 IV 5816 หมู่ที่ 4  
บ้านปลาโหล  ประกอบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอวาริชภูมิ  ตำบลปลาโหล  อำเภอ
วาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

5.1  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจำปี 2567  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 ได้มีการจับสลากแบ่งสายและออกสูจิบัตร



 ๑๔ 

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดอื่นๆ ขออนุญาตให้ ผอ.กองการศึกษา ได้นำเรียน
ที่ประชุม  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่าน ผอ.กองการศึกษา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นางสาวสราพร  ปัจสา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา        ทุกท่าน การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ – 

22 มีนาคม 2567 นี้  ขออนุญาตแจ้งนัดหมาย ในวันแรกใส่เสื้อสีเหลือง 
วันที่สองใส่เสื้อสีฟ้าแถบขาว ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. 
เริ่มเดินขบวนพาเหรดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เวลา 09.00 น. 
ท่านนายอำเภอมาเป็นประธานเปิดงาน ประเภทกีฬาตามสูจิบัตรที่แจ้งท่าน
สมาชิกแล้ว ในปีนี้จะมีการประกวดกองเชียร์ด้วย จึงนำเรียนปรึกษากรรมการ
ตัดสินกองเชียร์ควรมาจากส่วนไหนจึงจะเหมาะสม และหลักเกณฑ์การตัดสิน
เริ่มตั้งแต่การเดินขบวนพาเหรดหรือเฉพาะในสนาม ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณ ผอ.กองการศึกษาครับ  ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจับคู่  
ประธานสภาเทศบาล        แบ่งสายที่เคยพูดคุยในที่ประชุมว่าอยากให้บ้านเดียวกันเป็นตัวหลัก เช่น บ้าน

ผักตก หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 16 หรือบ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม หรือบ้านปลาโหล หมู่ที่ 
4 หมู่ที่ ๑๐ จากการปรึกษาผู้นำในวันที่จับสลากแบ่งสาย ผู้นำแจ้งว่าไม่ต้องมี
ตัวหลัก จึงได้จับสลากตามที่ผู้นำเสนอ  เรื่องการประกวดกองเชียร์ กรรมการ
ตัดสินและเกณฑ์การตัดสินตามที่ได้พูดคุยในที่ประชุมครั้งที่แล้ว การประกวด
ควรเริ่มตั้งแต่เดินขบวนจะได้เห็นความพร้อมเพรียงและความร่วมมือของ   
แต่ละหมู่บ้าน มีการเชียร์ในสนามและนำคะแนนมารวมกัน ควรใช้กรรมการ
จากหลายส่วนจะได้ไม่เป็นที่ครหา  เชิญท่านยุทธสันต์ เหมะธุลิน  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน กระผม นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

เรื่องกรรมการตัดสินไม่อยากให้เป็นสมาชิก ควรให้กรรมการกลางเป็นผู้ตัดสิน 
ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านอ่ืนมีความคิดเห็นอย่างไร หรือจะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ 
ประธานสภาเทศบาล        ช่วยกัน และให้คณะผู้บริหาร 1-2 คน ร่วมด้วยก็ได้ ฝากทุกท่านได้ช่วยกัน มี

สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมเรื่องงานกีฬาครับ  ถ้าไม่มี เข้าสู่ระเบียบต่อไป 

5.2  การจัดงาน “วันภูไทรำลึก” ประจำปี 2567  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ การจัดงานวันภูไทรำลึกในวันที่ 6 เมษายน 

กิจกรรมกำหนด 4 วัน ซึ่ง ผอ.กองการศึกษา ได้ไปรับนโยบายจากอำเภอฯ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร



 ๑๕ 

ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 30,000 บาท  ปีที่แล้วได้รับการสนับสนุน 
25,000 บาท และกำหนดให้ อปท. ต้องมีขบวนรถวิถีชีวิต ๑ ขบวน เหมือน
ปีที่ผ่านมา นางรำ 60 คน และมรีถเครื่องเสียงในวงเงิน 30,000 บาท ปีที่
แล้วเทศบาลของเรามีปัญหาเรื่องเครื่องเสียง เพราะมีการเปลี่ยนแปลงลำดับ
ขบวนแห่ จึงต้องมีการจัดหาแบบฉุกละหุก คงจะต้องมีการจัดสรรเงินให้พอดี
กับสามกิจกรรมนี้ เฉลี่ยคร่าวๆ เพ่ือให้ท่านสมาชิกพิจารณา ค่าจัดขบวนรถ 
13,000 บาท  ค่านางรำ 12,000 บาท และค่าเครื่องเสียง 5,000 บาท 
ส ิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือเรื่องขบวนรถวิถีชีวิต อาจจะเป็นวิถีชีวิตของเผ่าใด
เผ่าหนึ่ง ตำบลปลาโหลมี ๓ เผ่าใหญ่ๆ ภูไท ลาว และโย้ย จากที่เคยเห็นบาง
แห่งอาจจะจัดในรูปแบบประเพณี เช่น พระเวสสันดร บุญบั้งไฟ จึงนำเรียน
ปรึกษาขอความเห็นจากท่านสมาชิกในที่ประชุมว่าขบวนรถวิถีชีวิต นางรำ จะ
พิจารณาอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  เผ่าที่มีความพร้อมที่สุดน่าจะเป็นบ้าน  
ประธานสภาเทศบาล        ผักตบ  นางรำก็พร้อมด้วย  ผมขอชื่นชมในงานวันฉลองพัดยศทำได้ดีมาก  

สวยงาม พร้อมเพรียง เชิญท่านยุทธสันต์ เหมะธุลิน ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับขบวนวิถีชีวิต ประเพณีท่ีอยู่ในห้วงนี้จะเป็นประเพณี

การเล่นกลองเลง ถ้าจะนำกลองเลงลงในขบวนได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ในส่วนนี้ เชิญท่านนายกฯ ได้นำเรียนในที่ประชุม เนื่องจากท่านได้เข้าประชุม  
ประธานสภาเทศบาล        ร่วมกับอำเภอฯ ให้มขีบวนวีถีชีวิตอย่างไร  เชิญครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ตามที่ผมได้เข้าร่วมประชุมกับอำเภอฯ ในปีนี้จะเป็นการแยกขบวน 

ตำบลปลาโหลจะเป็นขบวนที่ 4 แต่ละขบวนให้มีชนเผ่า ตามท่ีท่านยุทธสันต์
เสนอแนะก็สามารถทำได้ แต่เราจะเอาเผ่าไหนเป็นต้นแบบ เผ่าโย้ย หรือภูไท 
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละแห่ง รูปแบบการเดินขบวนเมื่อถึงหน้าธนาคาร
กรุงเทพให้คนใดคนหนึ่งเล่าประวัติของตำบลนั้นๆ ถ้าเป็นเผ่าโย้ยอาจจะให้ 
ผอ.อดิรัน หรือท่านเชิดชัย เป็นผู้เล่าประวัติความเป็นมา ชีวิตความเป็นอยู่
ของเผ่าโย้ย อาจจะนำเสนอจุดเด่นของแต่ละตำบล เช่น หาดสวนหิน เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีอัฒจันทร์หน้าธนาคารกรุงเทพสำหรับท่านนายก 
อบจ. ท่านนายอำเภอฯ และท่านผู้มีเกียรติ รับชมขบวนแห่ต่างๆ ซึ่งตามที่
ท่านยุทธสันต์เสนอก็สามารถทำได้เช่นกัน ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ส่วนขบวนนางรำฝาก ผอ.กองการศึกษาได้พูดคุยกับบ้านผักตบ หรือบ้านอื่นที่  
ประธานสภาเทศบาล        มีความพร้อมก็ได้ ตามที่ท่านยุทธสันต์เสนอกลองเลงเป็นลักษณะบุญมหาชาติ 

ถ้ากลองเลงต้นตำรับอยู่ที่บ้านนาบ่อท่ียังมีชุดใหญ่ มีบ้านปลาโหลร่วมด้วยก็ได้ 
ฉะนั้น ฝากท่านสำเริง ท่านยุทธสันต์ ด้วย หรือท่านสมาชิกมีความคิดเห็น
อย่างไร  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 



 ๑๖ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ เพ่ือให้กระชับขออนุญาตให้ท่าน

สมาชิกพิจารณาประเด็นแรกในเรื่องขบวนวิถีชีวิตจะเอาขบวนของชนเผ่าไหน 
และเม่ือได้ขบวนแล้วลำดับต่อไปจะเอาอะไรเข้าไปเสริม ตามท่ีท่านประธาน
ได้นำเรียนสอบถามท่านสมาชิกนั้น ไม่ทราบว่าท่านจะพร้อมรับหรือไม่ เพ่ือให้
ได้ความชัดเจน  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านประสพ นาเชียงใต้ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านนายกฯ  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เจ้าหน้าที่ท่ีเคารพทุกท่าน  ผม  นายประสพ นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ ครับ ผมเห็นว่าบ้านผกัตบไปบ่อยแล้ว เปลี่ยนเป็นภูไทหรือลาวได้ไหม 
น่าจะเปลี่ยนรูปแบบเพราะตำบลปลาโหลมี ๓ เผ่า สว่นนางรำพอจะช่วยได้ 
๓๐ คน และให้หาเพ่ิมอีก 30 คน เพราะนางรำก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ค่าเช่าชุด 
ค่าแต่งหน้า ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านประสพครับ  ตามที่ผมเสนอหมายถึงความพร้อมเพรียง  ความ 
ประธานสภาเทศบาล        เป็นระเบียบ ความร่วมมือร่วมใจในงานแห่พัดยศ ซึ่งเป็นการรำที่ไกลมากจาก

ทางเข้าจนถึงวัดโนนตูม ซึ่งแล้วแต่จะตกลงกันว่าจะเอาหมู่บ้านละก่ีคนไม่ได้
เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นบ้านนั้นบ้านนี้ แต่ผมก็เห็นว่าบ้านผักตบมีชุดอยู่แล้ว
และสวยด้วย ที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร เชิญท่านวิลัยวรรณ ทัศมี  ครับ 

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน 
สมาชิกสภาเทศบาล        นางวิลัยวรรณ  ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอว่าเพ่ือแสดงออก

ถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละชนเผ่าน่าจะเป็นการดี ไม่ต้องกำหนดว่าต้องเป็น
คนนั้นคนนี้ได้หรือไม่ ให้เป็นการมีส่วนร่วมทั้ง ๓ เผ่า ขอความร่วมมือจาก
ทุกๆ หมู่บ้านให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการแต่งกายอาจเป็นคนละเผ่าได้
หรือไม่  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ถ้าตามที่ท่านวิลัยวรรณเสนอ แบ่งนางรำเป็นเผ่าๆ ละ 20 คน มีผู้รับผิดชอบ 
ประธานสภาเทศบาล        ประสานงาน เช่น เผ่าลาวท่านรองประธานสภาฯ เผ่าโย้ยอาจจะเป็นท่าน  

เชิดชัย ท่านประสพ เผ่าภูไทอาจจะเป็นท่านวิลัยวรรณ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ทำงาน
ร่วมกัน ส่วนขบวนวิถีชีวิตมีข้อสรุปอย่างไร คงจะต้องมอบท่านประสพ เชิญ
ท่านประสพ นาเชียงใต้  ครับ  

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เจ้าหน้าที่ท่ีเคารพทุกท่าน เมื่อทุกท่านเห็นว่าต้องเป็นบ้านผักตบแล้ว  ฝาก 

ผอ.กองการศึกษา ได้ไปคุยกับ ผอ.อดิรัน เพราะท่านเก่งในด้านนี้ ส่วนเราจะ
เป็นฝ่ายเสริม ซึ่งชนเผ่าโย้ยจะเป็นการตีเหล็ก ทอดแห ยกยอ แหย่ไข่มดแดง 
ประมาณนี้ ในความคิดผมถ้าเป็นกลองเลงจะไม่ค่อยสุภาพ เป็นรูปแบบที่ง่าย
เกินไป หรือชนเผ่าอื่นมีแนวคิดดีๆ จะเปลี่ยนเป็นภูไทหรือลาวก็ได้ ส่วนการ



 ๑๗ 

เตรียมงานคงต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ ขอติเรื่องอาหารสำหรับนางรำ หลังจาก
เลิกขบวนแล้วส่วนมากนางรำจะไม่ได้กินจะหมดก่อน ต้องเก็บส่วนหนึ่งไว้ให้
นางรำและผู้ร่วมขบวนด้วย อย่างน้อยอาจจะเป็นขนมจีนก็ได้ ซึ่งเขาก็เหนื่อย
กว่าอยู่แล้ว  ฝากดูแลในเรื่องนี้ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านประสพที่รับเป็นธุระขบวนวิถีชีวิตเผ่าโย้ย นางรำเผ่าละ 20 คน  
ประธานสภาเทศบาล        และต้องเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร ขอความร่วมไม้ร่วมมือจาก

ทุกท่านช่วยกันตกแต่งรถ ถ้าจะเสริมกลองเลงก็ได้ แต่ต้องพิจารณาอีกครั้งว่า
เสียงกลองที่ดังมากจะไปกลบเสียงดนตรีอื่นหรือไม ่ หรือสมาชิกท่านอ่ืนมีข้อ 
เสนอแนะอีกไหมครับ เชิญท่านรองฯ ถาวร อินทรพานิชย์ ครับ 

นางถาวร  อินทรพานิชย์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่ 
รองประธานสภาเทศบาล        เคารพรักทุกท่าน  ดิฉันอยากเรียนถามเรื่องนางรำที่เคยปฏิบัติมา นางรำมา

จากแต่ละหมู่บ้าน ดิฉันเสนอถ้าจะกำหนดหมู่บ้านละ 5 คน ค่าใช้จ่ายคนละ 
150 บาท แต่คนที่รำถวายเขาคงไม่ไดค้ิดว่าต้องได้เท่าไหร่ ที่ผ่านมาให้คนละ
ร้อย นางรำอาจจะมากกว่าที่กำหนดแต่เทศบาลกม็ีค่าใช้จ่ายให้เช่นกัน จาก
การทีด่ิฉันรับผิดชอบนางรำแต่ละปก็ีผ่านไปด้วยดี จึงอยากให้แต่ละหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมเหมือนปีที่ผ่านมา จึงอยากขอความเห็นในที่ประชุม  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านรองฯ ครับ ถ้าเราจะแบ่งย่อยเป็นหมู่บ้าน การรวมตัวจะยากมาก  
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มีเพ่ือนก็ไม่อยากมา ฉะนั้น จึงอยากให้รับผิดชอบเป็นเผ่าๆ ละ 20 คน 

และแต่งชุดเหมือนกันทุกคน หรือถ้าไม่ยุ่งยากผมมอบท่านรองฯ รับผิดชอบ 
เชิญท่านยุทธสันต์ เหมะธุลิน ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน เรื่องนางรำตามท่ีท่านรองฯ เสนอนั้นงบประมาณมีจำกัด ผม

เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์รับนางรำ 60 คน ถ้าหมู่บ้านไหนไม่พร้อมหรือ
นางรำไม่ครบค่อยมอบท่านรองฯ พิจารณาจัดหา ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ตามท่ีท่านยุทธสันต์เสนอให้ท่านรองฯ รับผิดชอบเรื่องนางรำ 60 คน และ 
ประธานสภาเทศบาล        ขบวนวิถีชีวิตแยกไปอีกรูปแบบ แต่งชุดภูไทตามปกต ิ ขอให้เป็นไปตามนี้ครับ  

เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน ขอเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็น คือการประกวดร้องเพลง อปท. ละ 2 คน 

ชายหญิง และการเดินแบบ 2 คน ผมคิดว่าจะส่ง อรวรรณ กับพงษ์นรินทร์ 
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเราเข้าร่วมเดินแบบ อยากให้พวกเราได้เสนอว่าควรส่ง
ใครเข้าประกวดทั้งนักร้องและเดินแบบ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สำหรับนักร้องเคยมีการประกวดงานลอยกระทง ผมเสนอผู้ชนะเลิศ และรอง 
ประธานสภาเทศบาล        ชนะเลิศ ฝาก ผอ. ได้ไปทาบทาม เชิญท่านคำพันธ์ แก้วคำแสน ครับ  

 



 ๑๘ 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารที่เคารพครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผมขอเสนอเรื่องการแต่งกาย ถ้าจะให้เข้ากับวิถีชีวิตต้องแต่งกายชุดภูไทและ

ใส่ผ้าโสล่ง ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านคำพันธ์ครับ เป็นข้อเสนอที่ดี ถ้าใครมีก็ใส่ได้ครับ เน้นแต่งกายชุด 
ประธานสภาเทศบาล        ภูไทอย่างเดียว ไม่อยากให้เป็นเสื้อยืดคอโปโลสีแดง นอกจากนี้ ขอเน้นการ

แต่งกายประจำวัน วันจันทร์สีเหลือง วันอังคารชุดสีกากี วันพุธชุดผ้าคราม วัน
พฤหัสบดีผ้าลายขอ วันศุกร์ชุดผ้าคราม เพ่ือให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการแจ้ง 
และเพ่ือความพร้อมเพรียงเวลามีกิจกรรม หรือไปร่วมงานต่างๆ  

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 
-    ไม่มี 

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อท่านสมาชิกไม่มีเรื่องที่จะเสนอในที่ประชุมแล้ว เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน สรุปงานภูไทตามที่ผมได้นำเรียนข้างต้นแล้ว  เมื่อขบวนถึงศาลเจ้าปู่ 

จะมีการรำถวายพร้อมกันทั้ง 6 อปท. ส่วนการรำถวายในภาคค่ำนั้นเป็นของ
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ เรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
ซึ่งท่านนายอำเภอฯ ท่านนายกก่ิงกาชาดได้กำชับ รายได้ต่างๆ เพ่ือกิ่งกาชาด
ช่วยเหลือคนในพ้ืนที่อำเภอวาริชภูมิ การซ่อมแซมบ้านผู้มีภาวะพ่ึงพิงต่างๆ 
และขอแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม 2567 เทศบาลของ
เราเป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัย
มงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
ณ วัดรามวิทยาลัย และครั้งที่ 2 วันที่ ๒๗ กันยายน 2567 ณ วัดราม
วิทยาลัย เช่นกัน  เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เรื่องขบวนแห่วันภูไทรำลึก ในปีนี้จะรวมตัวที่  
ประธานสภาเทศบาล        โรงเรียนปารวรรณศึกษาจุดเดียว  และในวันที่ ๒๘ มีนาคม 2567 ขอเชิญ

ทุกท่านร่วมกิจกรรม ณ วัดรามวิทยาลัย แต่งกายด้วยชุดขาว มีสมาชิกท่านใด
จะปรึกษาหารือเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม  
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน  ขอแจ้งเรื่องไฟบริการเสียเป็นไฟกระดิ่ง ซึ่งผมได้รับแจ้งทางไลน์จาก

บ้านดงเชียงเครือไปสวนอาจารย์กระแส และมีหลายหมู่บ้านที่แจ้งเข้ามา ไม่
ว่าจะเป็นบ้านนาบ่อ บ้านไฮ่ บ้านดอนยานาง บ้านดงเชียงเครือ และบ้าน   
ดงคำโพธิ์ ในส่วนของไฟกระดิ่งที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ หลังจากท่ีเสร็จภารกิจ
กีฬาต้านยาเสพติดแล้ว ฝาก ผอ.กองช่าง ได้กำชับช่างไฟออกไปดูแล แจ้ง
ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าเทศบาลจะดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริการหลังจากงาน
กีฬาต้านยาเสพติดเสร็จแล้ว ซึ่งในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ต้องออกเตรียมสถานที่และ



 ๑๙ 

สนามเพ่ือแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในวันที่ ๒๑ - 22 มีนาคม 2567  นำ
เรียนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ คงจะต้องดูแลร่วมกันในเรื่องสนามกีฬา ท่านใดว่าง 
ประธานสภาเทศบาล        ก็เข้ามาดูแลร่วมกัน เรื่องไฟฟ้าบริการช่วงนี้จะมีปัญหาเวลาเจ้าหน้าที่มาติดตั้ง

สายเคเบิลบางจุดอาจจะไปโดนหรือไปทำอะไรที่ทำให้หลอดขาด ฉะนั้น ฝาก
สมาชิกทุกท่านช่วยกันดูแลด้วย บ้านงิ้วมีหนึ่งจุดปลดออกแล้วบอกว่าของเรา
ไปฝากเขา ที่จริงติดตั้งที่เสาไฟฟ้าซึ่งก็เป็นปัญหา สมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอ
สภาฯ อีกไหมครับ ถ้าไม่มี วันนี้สภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตั้งแต่ระเบียบ
วาระท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ครบทุกวาระแล้ว ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7   ผมขอปิด
ประชุมครับ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.3๐  น. 

                                                     (ลงชื่อ)      ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบนัทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                            (ลงชื่อ)     สุรพัฒน์  พุฒธรรม     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)     วิลัยวรรณ  ทัศมีมี      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      ปัญญา  โมราราช     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ 
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

                   ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 


